

MADISON PARK TECHNICAL VOCATIONAL HIGH SCHOOL
CHÍNH SÁCH TUYỂN SINH

GIỚI THIỆU

Các quy định của tiểu bang Massachusetts ([603 CMR 4.00](#)) yêu cầu tất cả các trường giáo dục kỹ thuật nghề/nghề nghiệp (CVTE) do tiểu bang tài trợ và các chương trình CVTE tại các trường trung học công lập phải phát triển và thực hiện các chính sách tuyển sinh tuân thủ luật tiểu bang và liên bang, cũng như cũng như các hướng dẫn liên quan do Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học Massachusetts và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ ban hành.

I. TUYỂN SINH

Ứng viên được yêu cầu nộp đơn đăng ký đã điền đầy đủ và một bản báo cáo quan tâm. Khi trường Madison Park Technical Vocational High School nhận được nhiều đơn đăng ký hơn số chỗ trống hiện có, trường Madison Park Technical Vocational High School sẽ áp dụng hệ thống quay số ngẫu nhiên để xác định em học sinh nào sẽ được nhận vào. Hệ thống quay số ngẫu nhiên sẽ tiếp nhận học sinh nội trú trước khi tiếp nhận bất kỳ học sinh không phải cư dân nào đang tìm kiếm chương trình tương tự. Chính sách tuyển sinh của trường Madison Park Technical Vocational High School được lưu trữ tại Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học.

II. CƠ HỘI GIÁO DỤC BÌNH ĐẲNG

Trường Madison Park Technical Vocational High School tiếp nhận học sinh và cung cấp cho các em học sinh các chương trình, đặc quyền và khóa học mà không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, bản dạng giới, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, khuynh hướng tình dục hoặc tình trạng khuyết tật.

Trường Madison Park Technical Vocational High School cam kết đảm bảo quyền tiếp cận công bằng cho tất cả mọi người và không sử dụng điểm số, chuyên cần hoặc lịch sử hạnh kiểm để xác định khả năng đủ điều kiện nhập học của các em học sinh.

Đơn đăng ký của trường Madison Park Technical Vocational High School's có sẵn trên trang web của chúng tôi, <https://madisonpark.bostonpublicschools.org>, bằng tất cả các ngôn ngữ. Vui lòng liên hệ với Văn phòng Tuyển sinh của chúng tôi theo số 617-635-8970 hoặc gửi email tới jfoster2@bostonpublicschools.org nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần trợ giúp điền đơn đăng ký.

Trường Madison Park Technical Vocational High School cam kết cung cấp các cơ hội giáo dục cho những em học sinh vô gia cư. Vui lòng liên hệ với người liên lạc của trường Madison Park Technical Vocational High School qua số điện thoại 617-635-8970, gửi email tới Imaldonado2@bostonpublicschools.org, hoặc ghé thăm trường Madison Park Technical Vocational High School tại 75 Malcolm X Boulevard, Boston MA 02120. nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào.

Học sinh khuyết tật hoặc học sinh nhận được sự điều chỉnh thông qua 504 có thể tự nguyện nhận dạng mình đến trường Madison Park Technical Vocational High School để yêu cầu những điều chỉnh hợp lý trong quá trình đăng ký và nhập học.

Tình trạng khuyết tật của các em học sinh cũng như ngôn ngữ chính ở nhà của các em sẽ không ảnh hưởng gì đến việc các em được nhận vào trường Madison Park Technical Vocational High School.

Phù hợp với các [quy định](#), của Massachusetts, trường Madison Park Technical Vocational High School đã lập một kế hoạch với “các chiến lược cụ thể, có chủ ý nhằm thúc đẩy các cơ hội giáo dục bình đẳng và thu hút, đăng ký và duy trì số lượng các em học sinh mà khi so sánh với các học sinh cùng lớp ở các học khu gửi đi, có hồ sơ học tập và nhân khẩu học tương đương” như sau:

- Tất cả các tài liệu tuyển dụng và đăng ký đều được dịch sang các ngôn ngữ chính tại nhà của Học khu trường công lập Boston.
- Dịch vụ phiên dịch được cung cấp ở mỗi bước của quá trình
- Học sinh được tuyển chọn từ Học khu trường công lập Boston, trường bán công, trường tư thục và thông qua các tổ chức ngoài trường học bao gồm Câu lạc bộ Boys & Girls Club, YMCA và các nhà thờ địa phương.
- Ngoài ra, việc đánh giá dữ liệu sẽ được tiến hành hàng năm để đảm bảo rằng trường Madison Park Technical Vocational High School đang thu hút, tuyển sinh và duy trì số lượng học sinh khi so sánh với các học sinh hiện đang

theo học tại trường Madison Park Technical Vocational High School và các lớp tương tự ở Boston có hồ sơ học thuật và nhân khẩu học tương đương. Nếu phát hiện thấy sự khác biệt, việc phân tích nguyên nhân gốc rễ sẽ được tiến hành và các hành động thích hợp sẽ được thực hiện.

III. ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Bất kỳ học sinh lớp 8 hiện tại hoặc học sinh lớp 9 hoặc lớp 10 hiện tại hoặc đang lên là cư dân của Boston đều có thể đăng ký vào trường Madison Park Technical Vocational High School. Học sinh chỉ có thể được nhận vào trường Madison Park Technical Vocational High School nếu các em đã được lên lớp mà các em muốn vào, vì vậy các em học sinh nên biết rằng việc nhập học của mình hoàn toàn có điều kiện—nếu cuối cùng các em không được lên lớp để vào lớp mà mình đã đăng ký thì việc nhập học của các em sẽ bị hủy bỏ. Học sinh nội trú đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để nhập học sẽ được nhận trước khi bất kỳ học sinh không nội trú nào tìm kiếm chương trình tương tự được chấp nhận.

Xin lưu ý rằng học khu có kế hoạch chiến lược để thay đổi cơ cấu tổ chức của trường Madison Park Technical Vocational High School thành trường 7-12 như một phần trong kế hoạch xây dựng Công viên Madison mới hoặc được cải tạo. Khi quá trình đó diễn ra, trường học và khu học chánh sẽ hợp tác để cập nhật chính sách tuyển sinh của mình nhằm phản ánh cấu trúc cấp lớp mới.

SINH VIÊN KHÔNG CƯ TRÚ:

Học sinh không phải là cư dân của Boston có đủ điều kiện đăng ký vào trường Madison Park Technical Vocational High School. Xin lưu ý rằng cư dân Boston đáp ứng các yêu cầu nhập học tối thiểu sẽ được nhận trước bất kỳ người không phải cư dân nào muốn tham gia chương trình tương tự. Các em học sinh và quý gia đình có thể tìm thấy thông tin trực tuyến về [Chương 74 Chương trình học trực tuyến dành cho học sinh không cư trú](#).

HOC SINH HOC TẠI NHÀ:

Những em học sinh đăng ký học tại nhà có thể đăng ký theo học toàn thời gian tại trường Madison Park Technical Vocational High School và sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn tuyển sinh giống như những em học sinh nộp đơn khác.

HOC SINH TRAO ĐỔI:

Các em học sinh đã tham gia các chương trình của Chương 74 tại một trường học khác có thể nộp đơn xin nhập học vào trường Madison Park Technical Vocational High School và sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn tuyển sinh giống như những em học sinh nộp đơn khác. Các em học sinh trao đổi đã tham gia chương trình Chương 74 tại một trường học khác có thể đăng ký nhập học vào bất kỳ thời điểm nào trong năm học.

LỰA CHỌN TRƯỜNG HỌC:

Học khu trường công lập Boston không tham gia chương trình chọn trường học liên học khu. Chương trình lựa chọn trường học liên khu vực, [M.G.L. c. 76, § 12B](#), cho phép các phụ huynh/người giám hộ gửi con em của mình đến trường học ở các cộng đồng khác ngoài thành phố hoặc thị trấn nơi họ cư trú.

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trường Madison Park Technical Vocational High School là một trường công lập ở Boston.

Hiệu trưởng trường Madison Park Technical Vocational High School là:

Tiến sĩ Sidney Brown

75 Malcolm X Boulevard

Roxbury, MA 02120

madison@bostonpublicschools.org

617-635-8970

Hiệu trưởng trường Madison Park Technical Vocational High School có trách nhiệm giám sát việc quản lý các chính sách và thủ tục được sử dụng để tiếp nhận và đăng ký của học sinh, nhất quán với tất cả các luật, quy định và hướng dẫn hiện hành.

Mọi thắc mắc liên quan đến tuyển sinh vui lòng liên hệ:

Jennifer Foster

Điều phối viên tuyển sinh

Trường Madison Park Technical Vocational High School

75 Malcolm X Boulevard

Roxbury, MA 02120

jfoster2@bostonpublicschools.org

617-635-8970

V. CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG TUYỂN SINH

Trường Madison Park Technical Vocational High School duy trì lịch các sự kiện trên trang web của mình, <https://madisonpark.bostonpublicschools.org>, nơi cung cấp thông tin về quy trình tuyển sinh cũng như các thông tin khác về các chương trình của trường học. Các em học sinh và quý gia đình có thể yêu cầu bản cứng theo lịch bằng cách gọi điện hoặc gửi email cho Văn phòng tuyển sinh theo số 617-635-8970 hoặc jfoster2@bostonpublicschools.org. Dịch vụ chào mừng của Học khu trường công lập Boston theo số 617-635-9010. Trường Madison Park Technical Vocational High School cũng chia sẻ thông tin tuyển dụng với các ứng viên tiềm năng theo những cách sau:

- MPTVHS nhận được danh sách cập nhật tất cả các trường BPS có các em học sinh lớp 7 và 8 hàng năm
- Các buổi thuyết trình được tiến hành tại tất cả các trường học này
- MPTVHS là một phần của Ngày hội trung học tại mỗi trường BPS với các em học sinh lớp 8
- Cố vấn hướng dẫn Lớp 7 và Lớp 8 Bữa sáng/Bữa trưa (hai lần mỗi năm)
- Hội chợ dành cho Phụ huynh/Gia đình được tổ chức tại MPTVHS hai đến ba lần mỗi năm
- Các chuyến tham quan dành cho học sinh/gia đình được cung cấp theo yêu cầu và có thể được lên lịch như mô tả bên dưới
- Những học sinh quan tâm sẽ có cơ hội được đưa đón từ trường học với các em học sinh lớp 8 đến MPTVHS để tham quan và tham gia buổi cung cấp thông tin
- Video quảng cáo có sẵn trên trang web

Trường Madison Park Technical Vocational High School tổ chức các chuyến tham quan cơ sở vật chất của trường học cho những ứng viên quan tâm. Để yêu cầu chuyến tham quan, vui lòng gọi điện hoặc gửi email cho Giám đốc Chiến lược truyền thông của chúng tôi theo số 617-635-8970 hoặc qua email tại bcruithird@bostonpublicschools.org. Nếu khoảng thời gian đã thỏa thuận cho chuyến tham quan diễn ra trong ngày học của học sinh nộp đơn, Văn phòng tuyển sinh sẽ cung cấp xác nhận cho trường học hiện tại của em học sinh đó rằng em đã tham gia chuyến tham quan trong thời gian này.

VI. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH VÀO MÙA THU VÀO LỚP CHÍNH, LỚP MƯỜI

1. Học sinh muốn đăng ký vào trường Madison Park Technical Vocational High School để được nhận vào lớp 9 hoặc lớp 10 vào mùa thu phải:

Hoàn thành đơn đăng ký trên trang web của trường Madison Park Technical Vocational High School tại

<https://madisonpark.bostonpublicschools.org>. Ngoài ra, học sinh cần nộp bản tuyên bố quan tâm giải thích lý do tại sao các em chọn MPTVHS và các em cảm thấy MPTVHS sẽ giúp các em đạt được các mục tiêu trong tương lai như thế nào. Báo cáo quan

tâm có thể ở dạng báo cáo bằng văn bản, video, trình chiếu hoặc phỏng vấn. Tất cả các tài liệu phải được Văn phòng tuyển sinh MPTVHS tiếp nhận theo thời gian sau.

- Tuần đầu tiên của tháng 2: Hạn chót các em học sinh nộp hồ sơ vào lớp 9 & 10 và được quay số ngẫu nhiên
- Tuần cuối cùng của tháng 2: Hệ thống quay số ngẫu nhiên được tổ chức
- Cuối tháng 3: Thư phân công trường học được gửi bởi Học khu trường công lập Boston
- Mùa hè: Danh sách chờ Tuyển sinh và tuyển sinh lớp 10 đã đầy.

Các cuộc phỏng vấn dành cho học sinh chọn biểu mẫu này cho báo cáo quan tâm của họ sẽ đăng ký một khoảng thời gian thông qua đơn đăng ký trực tuyến hoặc liên hệ với văn phòng tuyển sinh theo số 617-635-8970. Các cuộc phỏng vấn học sinh được lên lịch và tổ chức liên tục sau khi nhận được đơn đăng ký cho đến tuần thứ 2 của tháng Hai.

Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét các tình tiết giảm nhẹ ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành tất cả các khía cạnh của đơn đăng ký của các em học sinh.

Tất cả các phần của đơn đăng ký, bao gồm cả bản báo cáo quan tâm, đều được cung cấp sẵn và có thể được hoàn thành bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mỗi em học sinh nộp đơn.

DANH SÁCH CHỜ/ĐƠN ĐĂNG KÝ MUÔN

Những thí sinh nhập học vào lớp 9 hoặc 10 vào mùa thu nộp đơn sau ngày đáo hạn và đáp ứng các tiêu chí tối thiểu sẽ được đưa vào danh sách chờ dựa trên ngày nộp đơn. Danh sách chờ sẽ được giữ nguyên trong một năm học. Vào cuối năm học, người nộp đơn sẽ được hỏi liệu họ có muốn được xem xét vào các chỗ còn trống trong lớp tốt nghiệp của họ hay không. Học sinh đăng ký sẽ được mời gửi lại tài liệu của mình để nộp trong danh sách quay số ngẫu nhiên/danh sách chờ mới nếu còn chỗ.

HỌC SINH TRAO ĐỔI

Học sinh đã đăng ký vào chương trình được tiểu bang phê duyệt theo Chương 74 ở một trường học khác có thể đăng ký vào trường Madison Park Technical Vocational High School. Vui lòng liên hệ với Văn phòng tuyển sinh qua số điện thoại 617-635-8970 hoặc qua email tại jfoster2@bostonpublicschools.org nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hoặc đề yêu cầu mẫu đơn đăng ký.

HỌC SINH RÚT TÊN

Các em học sinh rút tên khỏi trường Madison Park Technical Vocational High School có thể đăng ký nhập học lại theo các thủ tục trong tài liệu này. Đơn xin tái nhập học sẽ được đánh giá bằng cách sử dụng các tiêu chí tương tự có trong Chính sách tuyển sinh này.

VII. QUY TRÌNH LỰA CHỌN

Khi có nhiều em học sinh đăng ký vào trường Madison Park Technical Vocational High School hơn số chỗ còn trống, trường học sẽ áp dụng hệ thống quay số ngẫu nhiên theo yêu cầu tối thiểu. Các em học sinh phải hoàn thành ba yếu tố bắt buộc (Đơn đăng ký, Minh chứng, Thư giới thiệu) để được đánh giá tham gia và nhằm xác định em học sinh nào sẽ được nhận theo học. Số lượng học sinh được nhận mỗi năm sẽ được xác định bằng mức trung bình ba năm của số lượng tuyển sinh vào ngày 01 tháng 10 của năm trước được nộp cho Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học MA. Các tiêu chí mà trường Madison Park Technical Vocational High School áp dụng đã được ủy ban nhà trường phê duyệt và ủy ban nhà trường sẽ phê duyệt việc sử dụng các tiêu chí này hàng năm. Chính sách tuyển sinh của trường Madison Park Technical Vocational High School có trên trang web của trường học và được lưu tại Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học MA.

VIII. CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ

Bởi vì trường Madison Park Technical Vocational High School cung cấp 5 chương trình trở lên theo Chương 74 được tiểu bang phê duyệt, nên trường Madison Park Technical Vocational High School cung cấp chương trình khám phá kéo dài nửa năm cho các em học sinh lớp 9, dựa trên Khung Giáo dục Kỹ thuật dạy nghề hiện hành và Khung Chương trình giảng dạy của Massachusetts.

Chương trình khám phá được chia thành ba giai đoạn. Trong giai đoạn một, các em học sinh được tiếp xúc với tất cả các chương trình dạy nghề trong hai tuần đầu tiên đến trường học. Trong giai đoạn thứ hai, học sinh chọn sáu chương trình dạy nghề hàng đầu và dành 4 ngày cho mỗi chương trình. Trong giai đoạn thứ ba và cuối cùng, các em học sinh thu hẹp lựa chọn của mình thành hai lựa chọn nghề nghiệp hàng đầu và dành 1 tuần rưỡi cho mỗi lựa chọn. Chương trình khám phá này được kết hợp các kỹ năng đan xen hoặc các kỹ năng cần thiết cho tất cả các chương trình dạy nghề. Các em học sinh dành tối thiểu 11 tuần hoặc 165 giờ để khám phá, bao gồm 15 giờ dành riêng cho các kỹ năng đan xen. Sau khi hoàn thành chương trình khám phá, các em học sinh sẽ được chỉ định vào chương trình dạy nghề của mình.

IX. NHẬP HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ

Trường Madison Park Technical Vocational High School sử dụng hệ thống sau đây để các em học sinh xác định và đăng ký vào chương trình kỹ thuật Chương 74 của mình:

Các em học sinh đăng ký học tại trường Madison Park Technical Vocational High School sẽ hoàn thành chương trình khám phá ba giai đoạn trong nửa đầu năm lớp 9. Các em học sinh được tiếp xúc với tất cả các chương trình dạy nghề ngay từ đầu và bắt đầu thu hẹp các lựa chọn của mình trong các giai đoạn sau.

- Giai đoạn một: Khám phá. Các em học sinh khám phá hai chương trình dạy nghề mỗi ngày trong hai tuần học nghề đầu tiên.
- Giai đoạn hai: Top 6. Sau khi hoàn thành giai đoạn một, học sinh chọn sáu chương trình dạy nghề mà các em muốn khám phá thêm. Trong giai đoạn này, họ dành bốn ngày cho mỗi chương trình dạy nghề.
- Giai đoạn ba: Top 2. Sau khi hoàn thành giai đoạn hai, học sinh chọn hai chương trình dạy nghề mà các em muốn khám phá ở mức độ sâu hơn. Học sinh dành 1 tuần rưỡi để khám phá từng chương trình mà các em đã chọn.
- Khi kết thúc Chương trình khám phá, các em học sinh sẽ trải qua 11 tuần hoặc 165 giờ khám phá, bao gồm 15 giờ dành riêng cho các kỹ năng đan xen phổ quát

Trong các lượt khám phá, giáo viên sử dụng phiếu tự đánh giá để đánh giá các em học sinh của mình trong lớp khám phá. Các em học sinh được chấm điểm theo thang điểm từ 1-5 cho sự tham gia và công việc dự án được hoàn thành trong lớp học. Các em học sinh cũng kiếm được điểm bằng cách hoàn thành một mục nhật ký phản ánh trực tuyến ngắn gọn cho mỗi vòng quay. Các em học sinh được đảm bảo rằng các em không cần phải là chuyên gia trong bất kỳ môn học nào mà chỉ cần thử từng dự án, tham gia thảo luận, đặt câu hỏi và học hỏi từ mỗi vòng quay khám phá. Các em học sinh được thông báo rằng sẽ nhận được điểm nhờ tham gia tích cực vào mỗi vòng quay. Việc chấm điểm không dựa trên hành vi hoặc sự tham dự; và điều này không dựa trên bất kỳ kỳ vọng nào về các kỹ năng hoặc năng khiếu nâng cao. Đứng hơn, điểm số chỉ đơn giản dựa trên sự tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp. Điểm được điều chỉnh để những em học sinh chuyển trường muộn trong học kỳ hoặc có lý do vắng mặt không bị mất điểm trong những ngày vắng mặt.

Khi kết thúc chương trình khám phá, các em học sinh xác định bốn lựa chọn hàng đầu của mình, được xếp hạng từ lựa chọn số 1 đến lựa chọn thứ 4. Quy trình làm bài được thực hiện tự động và bắt đầu bằng danh sách học sinh, sắp xếp từ điểm cao nhất đến điểm thấp nhất. Ngoài ra còn có danh sách các chương trình, kèm theo số lượng chỗ trống. Khi quy trình lặp lại qua danh sách học sinh, đối với mỗi học sinh, quy trình sẽ xem xét các lựa chọn đầu tiên. Nếu còn chỗ trống, học sinh sẽ được phân vào chương trình đó. Nếu không, quy trình sẽ xem xét lựa chọn thứ hai. Nếu còn chỗ trống, học sinh sẽ được phân vào chương trình đó. Nếu không, quy trình sẽ xem xét lựa chọn thứ ba. Nếu còn chỗ trống, học sinh sẽ được phân vào chương trình đó. Hoặc nếu không, quy trình sẽ xem xét lựa chọn thứ tư. Nếu còn chỗ trống, học sinh sẽ được phân vào chương trình đó.

X. QUÁ TRÌNH XEM XÉT VÀ KHIẾU NẠI

Nếu trường Madison Park Technical Vocational High School không chấp nhận học sinh nộp đơn hoặc đưa học sinh vào danh sách chờ, học sinh nộp đơn hoặc phụ huynh/người giám hộ của họ có thể yêu cầu điều phối viên tuyển sinh tại trường Madison Park Technical Vocational High School đánh giá quyết định đó trước tuần đầu tiên của tháng 4. Những yêu cầu này có thể được thực hiện theo những cách sau:

Bằng email	Gửi qua đường bưu điện hoặc giao đến tận tay
jfoster2@bostonpublicschools.org	Jennifer Foster Điều phối viên tuyển sinh

	Trường Madison Park Technical Vocational High School 75 Malcolm X Blvd Roxbury, MA 02120
--	--

Điều phối viên Tuyển sinh sẽ trả lời các yêu cầu xem xét này bằng văn bản và cho biết liệu quyết định từ chối nhập học cho học sinh hoặc đưa học sinh vào danh sách chờ sẽ có hiệu lực hay bị hủy bỏ. Khi đưa ra quyết định này, Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định sẽ xem xét các thông tin sau:

- Đơn xin hoàn thiện của học sinh
- Vị trí của Học sinh trong Danh sách chờ (nếu có)

XI. LƯU GIỮ HỒ SƠ

Trường Madison Park Technical Vocational High School lưu giữ hồ sơ của tất cả học sinh nộp đơn, đăng ký hoặc được đưa vào danh sách chờ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích hệ thống tuyển sinh của trường học cũng như việc tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Trường Madison Park Technical Vocational High School sẽ cung cấp thông tin này cho Bộ theo yêu cầu.